

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘

เรื่อง

๑. เกษตรบูรณาการ:เมื่อลมเปลี่ยนทิศ นโยบายเปลี่ยนทาง
๒. ประมาณการผลผลิตยางพาราจังหวัดกำแพงเพชรและอุทัยธานี
๓. 'ตลาดสุขภาพ'อาหารปลอดภัย-ไกลโรค
๔. ตั้งคณะทำงานแก้ยาง
๕. กสส.ช่วยเกษตรกรสุพรรณ
๖. ชาวไร่มันเฮสปช.รับหลักการพ.ร.บ.
๗. ดันตราเกษตรอินทรีย์ไทยเทียบชั้นแบรนด์สากล
๘. ส่งเสริมรวมกลุ่มเลี้ยงโคขุน
๙. พาณิชย์แจงสอบโครงการจำหน่ายข้าว เตรียมรายงานผลนายก๗ก.ย.นี้
๑๐. พิษณุโลกบูรณาการพัฒนาจุดแข็งตลาดข้าวไทยเปิดงานข้าวคุณภาพสู่อาเซียน
๑๑. อยู่ธยาจับมือเครือข่ายสหกรณ์ บริการสินค้าเกษตรราคายุติธรรม

หนังสือพิมพ์

- แนวหน้า
เดลินิวส์
กรุงเทพธุรกิจ
ข่าวสด
ประชาชาติธุรกิจ
เดลินิวส์
ไทยรัฐ
มติชน
กรุงเทพธุรกิจ
สยามรัฐ
สยามรัฐ

เมื่อลมเปลี่ยนทิศ นโยบายเปลี่ยนทาง



๓

การปรับกรม. “ประยุทธ์ 3” ที่เลือกให้ “พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ” มานั่งเป็นรมว.เกษตรฯ เสียเอง จากที่เคยเป็น รมว.พาณิชย์ ที่เป็นกระทรวงการค้าที่เป็นไม้เบื่อไม้เมากับกระทรวงเกษตรฯซึ่งเป็นกระทรวงที่ดูแลเกษตรกรทั่วประเทศในการผลิตสินค้าเกษตร ที่ส่งต่อไปให้กระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้ที่ทำหน้าที่ค้าขายในบางสินค้า ทั้งข้าว มันสำปะหลัง และอีกมากมาย นั้นรวมถึงสินค้าเกษตรบางอย่างที่จะต้องมีการนำเข้าเมื่อคราที่ขาดแคลน โดยเฉพาะน้ำมันปาล์ม จนสุดท้ายกลายเป็นปัญหาหาระหว่างระหว่างกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรฯอย่างรุนแรงในหลายครั้ง เนื่องจากกระทรวงเกษตรฯ ต้องปกป้องเกษตรกร เพราะหากมีการนำเข้าจะกระทบต่อราคาปาล์มน้ำมันภายในประเทศ ส่วนกระทรวงพาณิชย์ ก็มักจะอ้างขาดแคลนอาจกระทบต่อผู้บริโภค ส่วนกระทรวงเกษตรฯ ยังยืนยัน ไม่ควรนำเข้าสุดท้ายก็เลือกนำเข้า เพราะคณะกรรมการที่ดูแลน้ำมันปาล์มเขาเดินเชื้อข้อมูลของกลุ่มพ่อค้า และสุดท้ายเป็นปัญหาบานปลายเนื่องจากราคาปาล์มน้ำมันภายในประเทศตกต่ำ ตามที่กระทรวงเกษตรฯให้ข้อมูลไป และนั่นก็ไม่ใช่เรื่องเดียวที่มีความขัดแย้งในเรื่องข้อมูลด้านการเกษตรที่สองหน่วยงานทำงานไม่เข้าขา ระหว่างกระทรวงค้าขายและกระทรวงที่ดูแลผู้ผลิตสินค้าเกษตร

มาถึงวันนี้เมื่อลมเปลี่ยนทิศให้ “พลเอกฉัตรชัย” ต้องมานั่งเป็นหัวเรือในการบริหารกระทรวงเกษตรฯ จากที่เคยนั่งกระทรวงพาณิชย์ ที่เป็นกระทรวงการค้าที่อ้างกันอย่างหนาเมื่อขายสินค้าเกษตรไม่ได้ก็มักอ้างสินค้าไม่มีคุณภาพขายลำบากจากนั้นก็ไปคงได้เห็นการปรับแนวคิดและกระบวนการในการผลิตสินค้า เพราะคงรู้ว่าข้อมูลที่ทางกระทรวงพาณิชย์ให้มานั้นมันเป็นอย่างไรงถึงวันนี้กระทรวงเกษตรฯ จะเดินทางอย่างไรให้การพัฒนาด้านการเกษตรมันเทียบทันอารยประเทศ. ที่เป็นคู่แข่งการส่งออกของไทย เพราะเท่าที่ทราบทันทีที่มีปรับกรม. แ่วว่ากันว่าท่านรัฐมนตรีเรียกหน่วยงานกระทรวงเกษตรฯ ที่เป็นไม้เบื่อ

ไม้เมา กับกระทรวงพาณิชย์ โดยเฉพาะสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่มี อาจารย์ “อ้อม” นายเลอศักดิ์ วิวัตรกุลไพบูลย์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เข้าชี้แจงข้อมูลให้ฟังเป็นหน่วยงานแรก

งานนี้อาจต้องมีการปรับขบวนทัพในเรื่องข้อมูลการเกษตรครั้งใหญ่ทั้งหมด เพื่อให้มีความทันสมัยมากขึ้นและนั่นก็คงจะเป็นโอกาสที่ท่านรัฐมนตรีที่ชื่อ “ฉัตรชัย” จะได้ทำความเข้าใจกระทรวงเกษตรฯ ที่เป็นหน่วยงานที่ดูแลเกษตรกรที่เป็นภาคการผลิตสินค้าเกษตร ไปดูตัวอย่างที่เคยมองในมุมมองของกระทรวงการค้าที่ตำกระทรวงเกษตรฯ แบบไม่วิเคราะห์มาหลายครั้งว่าผลิตแต่สินค้าไม่ได้คุณภาพ และที่สำคัญ ท่านรัฐมนตรีคนใหม่ยังย้ำว่า นโยบายกระทรวงเกษตรฯ จากนี้ไปจะเน้นการผลิตสินค้าเกษตรที่เน้นเรื่องคุณภาพเป็นหลักและกำชับให้ข้าราชการกระทรวงเกษตรฯ ลงลุยพื้นที่หนูนให้เกษตรกรเขาลดต้นทุนการผลิต แกมท่าน “ฉัตรชัย” ยังย้ำว่า มีข้อมูลชัดเจนในพื้นที่ “ราชบุรี” ปลูกข้าวได้ด้วยต้นทุนต่ำ ดินละกว่า 3,000 บาท แต่แปลกใจว่าทำไมกระทรวงเกษตรฯ ไม่ลองไปดู เพราะหากทำได้ยังไปเกษตรกรก็ขายข้าวได้ราคาไม่ต่ำกว่าดินละ 6,000 บาท ซึ่งอยู่ได้อย่างมั่นคงและหากราคาสูงกว่านั้นก็ถือว่า มีกำไร

จากนี้ไปคงต้องติดตามว่ากระบวนการเดินทางแก้ปัญหาคาการเกษตรที่มีนายทหารชื่อ “พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ” จะเดินทางอย่างไรคงต้องติดตาม เพราะท่านขีดเส้นไว้ว่า 1 เดือน คงให้ศึกษาว่าควรปรับส่วนไหนบ้าง และจะทุ่มเทให้ทำงานในฐานะ รมว.เกษตรฯเต็มที่เพราะตำแหน่งที่ท่านรับราชการทหาร อีก 1 ตำแหน่งก็จะเกษียณอายุราชการในเดือนตุลาคมนี้ด้วยแต่ที่แน่ๆ คงไม่ถึง 1 เดือนคงเห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในกระทรวงเกษตรฯในส่วนข้าราชการระดับสูงภายในกระทรวงเกษตรฯ ซึ่งมีทั้งตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรฯที่ถูกปลดกลางอากาศเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา และอธิบดีที่เกษียณหลายตำแหน่งนั้นไม่รวมที่ทำงานไม่เข้าตาขัดแย้งขัดขาด่วงความเจริญอีกเพียบ ลองดูกันว่า ท่านรัฐมนตรีคนนี้จะเลือก ม้าพยศทำงาน หรือม้าแกลบในแข่งรัฐบาลเก่า แต่งตัวรอเอาไว้

ราชดำเนิน

ประมาณการผลผลิตยางพาราจังหวัดกำแพงเพชรและอุทัยธานี

นายโฆสิต วิโรจน์เพชร ผู้อำนวยการ กรังด์ฮาง ปี 2558 เนื้อที่ยืนต้นทั้งหมด รวมเนื้อที่ยืนต้นเท่ากับ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12 นคร ในการนี้ คณะกรรมการดำเนินการแก้ไข ร้อยละ 70 ของเนื้อที่ยืนต้นทั้งหมด สวรรค์ (สศท.12) เปิดเผยถึงข้อมูลประมาณ ปัญหาสินค้ายางพาราฯ ได้พิจารณาประมาณการ จังหวัดอุทัยธานี มีเนื้อที่ยืนต้นประมาณ การผลผลิตยางพารา ฤดูกาลผลิต 2558 โดย ยางพารา ปี 2558 (ข้อมูล ณ วันที่ 4 สิงหาคม 30,516 ไร่ ผลผลิตรวม 3,735 ตัน ผลผลิตต่อ ไร่ 180 กก. แหล่งปลูกยางพาราของจังหวัด ได้ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินการแก้ไข 2558) พบว่า จังหวัดกำแพงเพชร มีเนื้อที่ยืน ไร่ 180 กก. แหล่งปลูกยางพาราของจังหวัด ปัญหาสินค้ายางพาราอย่างเป็นระบบครบ ต้นประมาณ 40,846 ไร่ ผลผลิตรวม 38,914 อุทัยธานีที่สำคัญ 3 ลำดับแรก ได้แก่ อ.บ้านไร่ วงจร ระดับจังหวัด ของจังหวัดกำแพงเพชร ต้น ผลผลิตต่อไร่ 188 กก. แหล่งปลูกยางพารา อ.ลานสัก และ อ.ห้วยคต รวมเนื้อที่ยืนต้น และอุทัยธานี ดำเนินการพิจารณาสภาพภูมิ ของจังหวัดกำแพงเพชรที่สำคัญ ได้แก่ อ.เมือง เท่ากับร้อยละ 84 ของเนื้อที่ยืนต้นทั้งหมด อากาศที่มีผลกระทบต่อให้น้ำยางของ กำแพงเพชร อ.คลองลาน และ อ.ปางศิลาทอง เนื้อที่กรีดยังจังหวัดเท่ากับร้อยละ 68 ของ เนื้อที่ยืนต้นทั้งหมด ต้นยางพารา ปริมาณเนื้อที่กรีดยังที่คาดว่าจะ เนื้อที่กรีดยังจังหวัดเท่ากับร้อยละ 60 ของ เนื้อที่ยืนต้นทั้งหมด.

‘ตลาดสุขภาพ’ อาหารปลอดภัย-ไกลโรค

● โตะสิ่งแวดล้อม

“โรคมะเร็ง” เป็นสาเหตุการตายสูงเป็นอันดับ 1 ของคนไทย ต่อเนื่องมานานกว่า 13 ปี ตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา โดยข้อมูลล่าสุดของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พบว่า คนไทยป่วยเป็นโรคมะเร็งรุนแรงมากขึ้น และมีคนไทยเสียชีวิตกว่า 60,000 คนต่อปี ขณะที่ทั่วโลกมีรายงานการเสียชีวิตปีละเกือบ 8 ล้านคน

ปฏิเสธไม่ได้ว่า อัตราการป่วยโรคมะเร็งที่เพิ่มขึ้น ปัจจัยหนึ่งมาจากพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนไป กระบวนการผลิตอาหารปนเปื้อนในทุกระดับตั้งแต่การปลูกที่พึ่งพาสารเคมีสูง มาจนถึงระบบตลาดที่บังคับผู้บริโภคเลือกอาหารเพียงไม่กี่ชนิด มาจนกระบวนการแปรรูปที่ไม่ปลอดภัยเพียงพอ การเจ็บป่วยจากการบริโภคทำให้ กระแสความตื่นตัวในเรื่องอาหารปลอดภัยเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะ “ตลาดสุขภาพ” ที่ตลาดของท้องถิ่นได้พยายามพัฒนา

รูปแบบที่พ่อค้าแม่ค้าที่ใส่ใจ ความปลอดภัยของสินค้าทั้ง ผัก ผลไม้ ก่อนถึงมือผู้บริโภค โดยขณะนี้ มี 6 ตลาดที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเครือข่ายพ่อค้าแม่ขายพัฒนาตลาดสุขภาพเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุข ประกอบด้วย ตลาดสามชุก ตลาดดอนหวาย ตลาดคลองสวน ตลาดบางน้ำผึ้ง ตลาดนครเนื่องเขต และตลาดตลิ่งชัน มีพ่อค้า

แม่ขายกว่า 600 รายที่เข้าร่วมสาเหตุพ่อค้า แม่ค้าจำนวนมากเข้าร่วมพัฒนาตลาดสุขภาพ **นส.ธัญภรณ์ ชื่นยินดี** เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานสมาคมเสริมสร้างพัฒนาชุมชนและสังคม บอกว่า ตลาดสุขภาพเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆมาจากความสนใจของพ่อค้าแม่ค้าเอง ที่ใส่ใจต่อผู้บริโภคที่ต้องการให้ได้รับอาหารที่มี



คุณภาพ ปลอดภัย

การสร้างตลาดสุขภาพ ของพ่อค้าแม่ค้าที่คำนึงถึงสินค้าที่มีความปลอดภัย จึงน่าจะเป็นทางเลือกในการปรับพฤติกรรมของผู้บริโภคอีกทางหนึ่ง

นายอุทัย อัดฉาพร ผู้ประสานงานโครงการส่งเสริมเครือข่ายพ่อค้าแม่ขายพัฒนาตลาดสุขภาพเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) มองว่า ตลาดสุขภาพ ทำให้ผู้บริโภคมีตัวเลือกที่หลากหลายมากขึ้น ทำให้อาหารสุขภาพสามารถซื้อหาได้ง่ายมากขึ้นด้วย



ตลาดสุขภาพที่มีพ่อค้าแม่ค้าที่คำนึงถึงสินค้าปลอดภัยช่วยเพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภค



สอดคล้องกับความคิดเห็นของ **นางสุดา บั้นประสม** นักวิชาการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ที่เห็นว่า "ตลาดเพื่อสุขภาพ อาหารปลอดภัย สร้างความมั่นใจในเรื่องคุณค่าทางโภชนาการขั้นตอนการเพาะปลูกที่ไม่ใช้สารเคมี ดังนั้นหากอยากให้อาหารปลอดภัยแพร่หลายมากขึ้น ก็ต้องช่วยกันอุดหนุนและบริโภคอาหารประเภทนี้ให้มากขึ้น

ความพยายามในการสร้าง "ตลาดสุขภาพ" ไม่ได้อยู่เพียงตลาดท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงเท่านั้น หากยังรวมถึงตลาดนัดที่พนักงานใช้จับจ่ายซื้อหาสินค้า เช่น ที่ตลาดท่าเรือคลองเตย **นายราเชนทร์ หรั่งมะเร็ง** ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ การท่าเรือแห่งประเทศไทย บอกว่า ทางกรมท่าเรือกำลังปรับปรุงพื้นที่ท่าเรือคลองเตยส่วนหนึ่งเพื่อจัดทำตลาดนัดจำหน่ายอาหารด้านสุขภาพดี เพราะมองเห็นได้ว่าผู้คนในสังคมเจ็บป่วยกันบ่อยมากขึ้น ส่วนหนึ่งก็เนื่องมาจากการกินอาหารที่ไม่ได้คุณภาพ จึงอยากเห็นคนในสังคมมีสุขภาพที่แข็งแรงที่เริ่มจากตัวเองก่อน

ขณะที่ **นายรณิษชาติ บุญประกอบ** จากประชาคมตลาดตลิ่งชัน บอกเช่นกันว่าอยากเรียกร้องให้ช่วยกันสนับสนุนผักปลอดสารอาหารปลอดภัย ถึงแม้ว่าอาหารปลอดสารพิษ ทั้งผัก ผลไม้และเนื้อสัตว์จะมีราคาแพงอยู่สักนิด แต่หากคิดถึงประโยชน์ที่จะได้รับในระยะยาวแล้ว ก็คุ้มค่าอยู่มีใช่น้อย เพราะสิ่งที่คุณจะได้กลับมาแน่นอนไม่ใช่แค่การมีสุขภาพดีขึ้นเท่านั้น แต่ยังเกิดผลดีต่อคนรอบข้างและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

การพัฒนาตลาดสุขภาพไม่ได้อยู่เพียงพ่อค้าแม่ค้าเท่านั้น แต่ผู้บริโภคเองก็สามารถช่วยกันสนับสนุนให้เกิดขึ้นได้ด้วยการอุดหนุนซื้อผลิตภัณฑ์ที่ปลอดสารเคมีเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเอง

ตั้งคณะกรรมการแก้ยาง

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังการเข้าพบของสมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย ว่า ได้หารือถึงปัญหาของอุตสาหกรรมยางพาราในปัจจุบันที่ไทยมีต้นทุนสูง ในขณะที่ราคาขายตกต่ำ จึงต้องแก้ไขปัญหานี้ในแต่ละเรื่องและขั้นตอน โดยทุกฝ่ายเห็นชอบร่วมกันที่จะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อขับเคลื่อนแก้ไขปัญหานี้ในภาพรวม

ประกอบด้วย รมว.เกษตรฯ เป็นประธาน ร่วมด้วยตัวแทนจากเกษตรกรชาวสวนยาง ตัวแทนจากกระทรวงเกษตรฯ นักวิชาการและผู้ประกอบการ เริ่มประชุมนัดแรกในสัปดาห์หน้า

ส่วนข้อเสนอการแก้ปัญหาราคายางตกต่ำ ที่ก่อนหน้านี้ชาวสวนยางขอให้ชดเชยส่วนต่างของราคาตลาดกับราคาที่กำหนด ซึ่งเรื่องนี้จะต้องพิจารณาอีกครั้ง โดยต้องดูองค์ประกอบของต้นทุนการผลิต ซึ่งตามนโยบายของกระทรวงเกษตรฯ ทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องปรับลดให้ได้ ในส่วนของยางพารา มีบางสถาบันเกษตรกรที่ระบุว่าสามารถส่งเสริมอาชีพอื่นควบคู่ไปกับการทำสวนยาง หรือใช้ประโยชน์จากสวนยางเพื่อผลิตสินค้าอื่น เพื่อสร้างรายได้มากขึ้น

กสส.ช่วยเกษตรกรสุพรรณ

๗๔

นายโอภาส กลั่นบุญชัย อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (กสส.) เปิดเผยว่าได้วางมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่สหกรณ์การเกษตรดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวนกว่า 700 ราย ด้วย 3 มาตรการ คือ 1.มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค 2.ขยายเวลาการชำระหนี้ของสมาชิกไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2559 และ 3.ให้เงินกู้สำหรับสมาชิกที่ต้องการทำนาต่อรายละ 30,000 บาท จำกัดรายละ 10 ไร่ ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 รวมทั้งสนับสนุนเงิน 1,400,000 บาท เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกปลูกข้าวในรูปแบบการขาย

เมล็ดพันธุ์ โดยทางสหกรณ์ในพื้นที่จะรับซื้อเมล็ดพันธุ์ในราคาสูงกว่าตลาดที่เฉลี่ยตันละ 10,000 บาท

ชาวไร่มันแฮสปช.รับหลักการพ.ร.บ.

14 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ จ.นครราชสีมา เกษตรกรต้องตัดต้นยางทิ้ง และหันกลับมา นายธีรชาติ เศษกระโทก เลขานุการสมาพันธ์ ปลูกมันสำปะหลังเพิ่มเติมขึ้น ทางกลุ่มผู้ ชาวไร่มันสำปะหลังภาคอีสาน เปิดเผยว่า ถึง ประกอบการได้คาดการณ์เอาไว้ว่าผลผลิตที่จะ แม้วว่าในปีนี้จะมียางงานการสำรวจพบว่ามีพื้นที่ ออกสู่ตลาดในช่วงต้นปีหน้า จะมีผลผลิตอยู่ที่ การเพาะปลูกมันสำปะหลังเพิ่มมากขึ้นกว่าปีที่ ประมาณ 36 ล้านตันทั่วประเทศ แต่เนื่องจาก ผ่านมา จากเดิมที่ 8 ล้านไร่ เพิ่มเป็นประมาณ 11 ล้านไร่ เนื่องจากในปีที่ผ่านมาพืชเศรษฐกิจ 11 ล้านไร่ เนื่องจากการเพาะปลูกมันสำปะหลังนั้นต้อง ประสบกับปัญหาภัยแล้งที่ถูกลามและสร้าง ปัญหาเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะมันสำปะหลังที่ เริ่มการเพาะปลูกในช่วงต้นปีที่ผ่านมานั้น แทบ มาก ต้องประสบกับปัญหาโรคคุดคั่ว ทำให้ จะไม่เจอฝนและต้องขึ้นต้นตายไปเป็นจำนวน



มาก ทำให้คาดการณ์ผลผลิตในช่วงต้นปีหน้า ได้ว่ามันสำปะหลังที่จะออกสู่ท้องตลาดในช่วง นั้นจะหายไปประมาณ 30-40 เปอร์เซ็นต์อย่างแน่นอน

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะมีการคาดการณ์ ว่าผลผลิตมันสำปะหลังจะได้ผลผลิตที่ลดลง เนื่องจากปัญหาภัยแล้ง แต่ความต้องการใช้มัน สำปะหลังในตลาดไทยนั้นยังมีค่อนข้างสูง อยู่ที่ ประมาณ 40 ล้านตัน ดังนั้นอาจจะก่อให้เกิด ปัญหาการถักถอบนำมันสำปะหลังจากประเทศ เพื่อนบ้านเข้ามายังไทย และเกษตรกรก็จะต้อง คงต้องประสบกับปัญหาราคามันสำปะหลัง ตกต่ำ ทั้งที่ผลผลิตมีน้อย ดังนั้นจึงอยากฝาก ให้รัฐบาลช่วยจับตาและหาทางป้องกันปัญหา ในเรื่องนี้ไว้ด้วย

สำหรับตอนนี้มีข่าวดีสำหรับชาวไร่มัน สำปะหลัง เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติมัน สำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ที่ทาง สมาพันธ์ชาวไร่มันสำปะหลังแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันผลักดันมาอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้ทาง สภาพัฒนาเศรษฐกิจ รับหลักการแล้วเห็นสมควร ให้มีพระราชบัญญัติมันสำปะหลังและผลิต ภัณฑ์มันสำปะหลังเกิดขึ้น เพื่อเป็นการคุ้มครองและสร้างความยั่งยืนอุตสาหกรรมมัน สำปะหลังทั้งระบบ ตั้งแต่เกษตรกรผู้ปลูกมัน สำปะหลัง ผู้ประกอบการและผู้ส่งออก.

การดูแลสุขภาพต้องการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์จากผู้คนทั่วโลกมีความต้องการเพิ่มมากขึ้นทุกปี เลยทำให้ตลาดสินค้ากลุ่มออร์แกนิก โดยเฉพาะในแถบตลาดชิบู ญี่ปุ่น และอเมริกาใต้ มีมูลค่าการส่งออกสูงขึ้น

“แม้ไทยเป็นแหล่งผลิตที่มีศักยภาพ ขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง แต่การส่งออกพืชผักไทย มักมีปัญหาเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ไม่ใช่ไม่มีมาตรฐานการผลิตเกษตรกรบ้านเราทุกวันนี้ก็เก่งบางรายสามารถเป็นปราชญ์สอนฝึกอบรมให้กับเพื่อนบ้าน ทำให้พืชผัก กุ้ง ผ่านการรับรองมาตรฐาน Q และ Organic Thailand จากหน่วยงานกระทรวงเกษตรฯ สามารถขายในประเทศได้อย่างกว้างขวาง”

แม้จะมีคุณภาพผ่านการรับรองจากกระทรวงเกษตรฯ นายศักดิ์ชัย ศรีบุญเชื้อ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) บอกว่าการส่งออกตลาดต่างประเทศบางครั้งมีปัญหาถึงจะดูแลตรวจสอบกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนอย่างเข้มงวดตามมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.) ดูแลตั้งแต่แปลงเพาะปลูก ต้องไม่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน ต้องมีการเก็บตัวอย่างนำไปวิเคราะห์ดูแล

“แต่การส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ไปขายในแต่ละประเทศ ทุกวันนี้เราต้องใช้มาตรฐานแตกต่างกันไป ถ้าส่งไปขายตลาดอียู จะใช้มาตรฐาน

ดัชนีราคาสินค้าเกษตรอินทรีย์ไทย เทียบชั้นแบรนด์สากล



จัดการคุณภาพก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว การขนย้ายในแปลงผัก เพื่อเก็บรักษาตามหลัก GAP, กระบวนการผลิต (GMP) การแปรรูป (HACCP) แหล่งรวบรวมกระจายสินค้า กระทั่งถึงแหล่งค้าปลีก ร้านอาหาร คนไทยซื้อกินแบบไหน การส่งขายต่างประเทศใช้เกณฑ์มาตรฐานเดียวกันหมด ให้คนกินได้ สินค้าคุณภาพมีความปลอดภัยมากที่สุด

NOP ซึ่งสหรัฐอเมริกากำหนดขึ้น หากส่งออก ไปญี่ปุ่น ใช้มาตรฐาน JAS ส่วนประเทศอื่นๆ

จะใช้มาตรฐาน IFOAM ซึ่งกำหนดโดยสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ แต่ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานใด พืชผักต้องปลอดสารตกค้าง กินกันต้องปลอดภัย”



ตั้งนั้นเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของไทย และสร้างความเท่าเทียมกันด้านเกษตรอินทรีย์ให้เหมือนกับหลายๆ ประเทศ สักดีชัย บอกว่า ขณะนี้ มกชฯ ได้เดินหน้าผลักดันมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ Q และ Organic Thailand ให้เป็นที่รู้จักของประเทศผู้นำเข้าสินค้าเกษตรอินทรีย์ทั่วโลกเพิ่มขึ้น

พร้อมทั้งยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการด้านเกษตรและพัฒนาชนบทแห่งสหภาพยุโรป (DG-AGRI) เพื่อสมัครขึ้นทะเบียนรายชื่อประเทศที่ 3 (Third country

list) ซึ่งจะทำให้ไทยสามารถส่งออกสินค้าอินทรีย์โดยใช้ตรา Q และ Organic Thailand.

เพื่อสุขภาพดี

●ส่งเสริมรวมกลุ่มเลี้ยงโคขุน ๑

อุทัยธานี - นายภูมิบุญญณ์ แซ่มะร้อย รอง ผวจ.อุทัยธานี เป็นประธาน เปิดโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคขุนแบบรวมกลุ่มของสมาชิก สหกรณ์ เพื่อแก้ปัญหาทางการผลิตทางการเกษตรของสมาชิก สหกรณ์และเกษตรกร โดยสอดคล้องกับนโยบายการส่งเสริมการผลิตแปลงใหญ่ของรัฐบาล มุ่งหวังสร้างอาชีพที่มั่นคงแก่สมาชิก และเกษตรกร โดยมีปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี ปศุสัตว์อำเภอ และเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุนเข้าร่วมกว่า 200 คน

พาณิชย์แจงสอบโครงการจำหน่ายข้าว เตรียมรายงานผลนายกฯ7ก.ย.นี้

“พาณิชย์”แจงมี 2 คณะทำงานเร่งสอบโครงการจำหน่ายข้าว คาดรู้ผลสอบภายใน 7 ก.ย.นี้ ยันไม่หมกตอญความฟ้องร้อง

นางดวงกมล เจียมบุตร โฆษกกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงการวิพากษ์วิจารณ์ว่า การเรียกร้องค่าเสียหายจากโครงการรับจำนำข้าวในสมัยรัฐบาลน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ดำเนินการไปอย่างล่าช้า และจะขาดอายุความฟ้องร้องดำเนินคดีในวันที่ 7 ก.ย.นี้ เรื่องนี้ขอชี้แจงว่าการวิพากษ์วิจารณ์ดังกล่าวคลาดเคลื่อนต่อความเป็นจริง

ทั้งนี้เนื่องจากการดำเนินการเรียกค่าเสียหาย ได้มีการดำเนินการตลอดมาต่อเนื่อง โดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิดขึ้น 2 คณะคือคำสั่งกระทรวงการคลังกรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กล่าวหาน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ปลอมให้มีการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าว และคำสั่งกระทรวงพาณิชย์กรณีป.ป.ช. ซึ่งมูลความผิดนายบุญทรง เตริยาภิรมย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงพาณิชย์ กับพวกรวม 21 คน ทุจริตโครงการรับจำนำข้าวและการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ(จีทูจี) โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน หากไม่สามารถดำเนินการได้ทัน ขอขยายระยะเวลาได้ครั้งละไม่เกิน 30 วัน

การดำเนินการของคณะกรรมการทั้ง 2 คณะ จะดำเนินการสอบข้อเท็จจริงเสร็จ วันที่ 7 ก.ย. 2558 โดยจะรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาต่อไป ก่อนส่งเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาความรับผิดชอบทางแพ่งของกระทรวงการคลังตรวจสอบข้อเท็จจริงและความเสียหายอีกครั้งหนึ่ง

หากผลการสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวจะต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหาย ก็ จะแจ้งให้หน่วยงานรัฐที่ได้รับ ความเสียหายออกคำสั่งให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ นายบุญทรง กับพวกที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทน การเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้กระทำให้เกิดความเสียหายต่อโครงการรับจำนำข้าว และการระบายข้าวของรัฐสามารถดำเนินการได้ทันภายในกำหนดอายุความแน่นอน

■ พิษณุโลกบูรณาการพัฒนาจุดแข็งตลาดข้าวไทย เปิดงานข้าวคุณภาพสู่อาเซียน

11 พ่อเมืองพิษณุโลก เปิดงาน “ข้าวคุณภาพ จากต้นน้ำ ถึงปลายน้ำ สู่อาเซียน” เพิ่มช่องทางจำหน่ายข้าวปลอดภัยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ขณะที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลกส่งเสริมเชื่อมโยงกับตลาดข้าวปลอดภัย หวังสร้างจุดแข็งตลาดข้าวไทยสู่อาเซียน

พิษณุโลก: นายจักริน เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงาน “ข้าวคุณภาพจากต้นน้ำ ถึงปลายน้ำ สู่อาเซียน” ภายใต้โครงการผลิตข้าวปลอดภัยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ปีงบประมาณ 2558 เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ข้าวปลอดภัยของเกษตรกร การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างโอกาสในการพบปะผู้บริโภคโดยตรง ทำให้

เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยมีผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จากจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 และเกษตรกรเข้าร่วมงาน ณ ศูนย์การค้าเซนทรัล พลาซ่าพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ว่าที่ ร.ต.ทรงศักดิ์ ภูมิฐานนท์ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัยของเกษตรกรในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ สุโขทัย และตาก ซึ่งได้ดำเนินการส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัยและได้มาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิต ส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดี โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก่

เกษตรกร พร้อมทั้งส่งเสริมการผลิต และกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดี ปลอดภัย ต่อผู้บริโภคเพิ่มขึ้น มีการเชื่อมโยงกับ ตลาดข้าวปลอดภัย เพื่อเพิ่มมูลค่าข้าว ให้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 โดย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ร่วม บูรณาการกับหน่วยงานราชการในสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วย งานที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่กระบวนการผลิต การดูแลรักษาการเก็บเกี่ยวและการแปรรู ูปอย่างถูกวิธี ทำให้ข้าวที่ผลิตมีคุณภาพ และปลอดภัย เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร รวมกลุ่มผลิตข้าวคุณภาพได้มาตรฐาน สร้างจุดแข็งทางกลไกตลาดสู่การ ผลักดันข้าวไทยให้แข่งขันได้ในตลาด อาเซียน

ด้าน นายอภิชาติ มนัสตรง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ สหกรณ์ กล่าวว่า ภายใต้งานมีกิจกรรม ต่างๆ มากมาย อาทิ การจัดแสดง และ

จำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ข้าวคุณภาพของ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และศูนย์ข้าวชุมชน จากกลุ่มจังหวัดภาค เหนือตอนล่าง 1 การจัดแสดงนิทรรศการ ข้าว นิทรรศการสหกรณ์ การเสวนา ในหัวข้อเรื่อง “การผลิตข้าวออร์แกนิก” โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อให้เกษตรกร ได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาผล ผลิตข้าวที่ไม่มีคุณภาพ ทำให้ราคาตกต่ำ โดยให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนวิธีการผลิต ข้าวในแบบเดิม สู่กระบวนการผลิตข้าว ที่มีคุณภาพปลอดภัยต่อผู้ผลิต ผู้บริโภค และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เมื่อเกษตรกร สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องข้าวด้วย ตนเองได้ มีการควบคุมคุณภาพการ ผลิตข้าว ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ถึงปลาย น้ำ จึงเป็นโอกาสและความภาคภูมิใจ ของเกษตรกรไทยที่สามารถผลิตข้าว คุณภาพแข่งขันกับประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียนได้

อยุธยาจับมือเครือข่ายสหกรณ์ บริการสินค้าเกษตรราคายุติธรรม

พระนครศรีอยุธยา: นายกิตติพงษ์โต โทธิ์ไทย ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขต12และส่วนกลาง เป็นประธานเปิดงาน "สหกรณ์ไทย ช่วยคนไทย ลดค่าครองชีพ" จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ศูนย์การค้าอยุธยา ซิตี้พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายเจริญ ศิริโชยา สหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า การจัดงาน "สหกรณ์ไทย ช่วยคนไทย ลดค่าครองชีพ" เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนค่าครองชีพของผู้บริโภค โดยจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รวมทั้งกลุ่มผู้ผลิตในขบวนการสหกรณ์ เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคสินค้าในราคายุติธรรมเป็นการส่งเสริมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไทยให้กับประชาชน ตลอดจนสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลเรื่องการค้าเน้นธุรกิจเพื่อ

สังคม (Social Business) โดยให้สหกรณ์เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมในบทบาทหน้าที่ผู้ผลิต แปรรูป และจำหน่ายสินค้าที่ดีมีคุณภาพในราคายุติธรรม

นายเจริญ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงานครั้งนี้ เป็นการแสดงถึงความร่วมมรร่วมใจช่วยเหลือกันของขบวนการสหกรณ์ โดยมีเครือข่ายผลิตสินค้าการเกษตรสินค้าอุปโภคบริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่กำลังประสบปัญหาหาค่าสินค้าเพิ่มสูงขึ้น สำหรับสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่นำมาจำหน่ายในครั้งนี้มีมากกว่า 100 รายการ ได้แก่ สินค้าประเภทอาหาร ข้าวสาร ไข่ ผักปลอดภัย กระเทียมโทน สมุนไพร รังนก น้ำผลไม้ เสื้อผ้า ครกหิน มีด เครื่องมือการเกษตร และอื่นๆ อีกมากมาย และประชาชนสามารถตัดคูปอง 10% มาใช้ลดราคาสินค้าตลอดทั้งงานทุกวัน